

SƠ KẾT MỘT NĂM... *(Tiếp theo trang 1)*

Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, các đồng chí: Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh từ dự.

Một năm qua, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đảng đoàn, ban cán sự đảng các bộ, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội đã nghiêm túc quán triệt, tổ chức học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị; kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nội dung của Chỉ thị; đưa việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị. Sau một năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Nhân thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên; việc thực hiện Chỉ thị dẫn đi vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn; ở các địa phương xuất hiện nhiều cách làm, kinh nghiệm hay, điển hình tiêu biểu

trên các lĩnh vực. Nhiều đồng chí dùng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác, thể hiện sự năng động, sáng tạo và quyết tâm thực hiện Chỉ thị bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả. Việc thực hiện Chỉ thị đã góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp ở các địa phương, đơn vị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đảng đoàn, ban cán sự đảng các bộ, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng và hệ thống chính trị - xã hội; việc học tập và làm theo Bác phải gắn liền với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), các chỉ thị, nghị quyết về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực. Hàng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên phải xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm phải xác định rõ khâu đột phá, xây dựng các

giải pháp khả thi, các điều kiện bảo đảm, phân công tổ chức, cá nhân thực hiện. Tập trung các lực lượng, phương tiện, các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, thuyết phục đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị, phát hiện, nhân rộng những điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Chiều ngày 18/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị. Sau một năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh được nâng lên; việc học tập và làm theo Bác thực sự trở thành yêu cầu, ý thức tự giác của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng

viên và các tầng lớp nhân dân. Việc xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện học tập và làm theo Bác đã xác định được từng nội dung, gắn với từng nhiệm vụ cụ thể nhằm góp phần xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị; đồng thời, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt có đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị; kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, từng bước tạo sự đồng thuận, tin tưởng, sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện cho các địa phương, đơn vị đã tham luận, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện để thực hiện hiệu quả hơn Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) trong thời gian tới. *(Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đăng trong số báo này).*

Nhân dịp này, Đảng bộ xã Đông Phương (Đông Hưng) đã đưa Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng

khen vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông báo tóm tắt kết quả hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Hội nghị đã thông qua các nghị quyết, kết luận của Trung ương, đặc biệt là nhất trí ban hành 3 nghị quyết về: “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Hội nghị đã tập trung thảo luận các vấn đề về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Hội nghị đã tập trung thảo luận các vấn đề về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Hội nghị đã kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đến hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng từ năm 2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2016; xem xét thi hành kỷ luật cán bộ.

có dấu hiệu tham nhũng xảy ra trước ngày 1/1/2011 nhưng có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng đến nay chưa được xử lý dứt điểm. Thời gian kiểm tra, giám sát từ ngày 22/5/2017 và sẽ hoàn thành trong tháng 6/2017.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng. Đồng chí đề nghị các thành viên đoàn công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đúng thời gian, nội dung theo đề cương hướng dẫn. Phát huy tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, để phòng các trường hợp lợi dụng gây rối mất ổn định tình hình. Các đơn vị được kiểm tra, giám sát cần có chức năng, nhiệm vụ của mình chuẩn bị nội dung các báo cáo đầy đủ, đúng đề cương và các điều kiện để đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình kiểm tra, giám sát, nếu có vướng mắc phát sinh sẽ báo cáo về Ban Nội chính Tỉnh ủy để tháo gỡ và giải quyết.

MẠNH CƯỜNG

của 3 tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị 3 tỉnh tăng cường công tác thông tin, phối hợp giữa các sở, ngành, đặc biệt là công an và tài nguyên và môi trường, các huyện, xã giáp ranh để kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm. Các tỉnh luân phiên tổ chức sơ kết quy chế phối hợp để rút kinh nghiệm trong quá trình quản lý

SÁNG NGỜI TƯ TƯỞNG... *(Tiếp theo trang 1)*

học và làm theo Bác, người tốt, việc tốt báo công dâng Bác; đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình làm theo Bác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Với mỗi người dân Việt Nam, ngày 19/5 hàng năm đã trở thành ngày kỷ niệm thiêng liêng, một ngày trọng đại, có ý nghĩa sâu sắc. Năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh càng có ý nghĩa hơn khi các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả một năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thiết thực kỷ niệm 127 năm ngày sinh nhật Bác, mỗi chúng ta không chỉ thể hiện lòng tôn kính vị lãnh tụ kính yêu mà hơn lúc nào hết phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh cần quán triệt, vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn, gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của từng địa phương, đơn vị; coi trọng xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Càng thương nhớ Bác, trân trọng và ghi sâu công lao trời biển của Bác, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Thái Bình càng nêu cao tinh thần trước Đảng, trước Tổ quốc, nguyện ra sức thi đua, không ngừng phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM...

(Tiếp theo trang 1)

thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Thay mặt Tỉnh ủy, tôi xin phát biểu bề mặt hội nghị.

Sau 1 năm thực hiện, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả bước đầu:

Các cấp, các ngành đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền; xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện; hướng dẫn xây dựng, bổ sung chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương, đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo Bác từ thực hành đạo đức, sinh hoạt trong cuộc sống đến thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đã chỉ đạo nội dung sinh hoạt theo chủ đề trong Báo tin thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ cơ sở lựa chọn những nội dung phù hợp đặc điểm và nhiệm vụ của địa phương, ngành, lĩnh vực, loại hình chi bộ để tổ chức học tập, thảo luận, bàn kế hoạch phấn đấu học tập và làm theo Bác. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, định kỳ báo cáo chi bộ, cơ quan, đơn vị, tổ chức nơi thực hiện theo những nội dung đã đăng ký. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị số 05, đặc biệt là gắn với các phong trào trong xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, đời sống văn minh; đồng thời, phê bình những biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh với những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội...

Hai là, quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, cụ thể thành nội dung, kế hoạch, chương trình công tác gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình, bảo đảm hiệu quả, thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; đồng thời, phải gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ba là, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cơ sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, công việc cụ

thể của từng cán bộ, đảng viên để xác định nội dung đăng ký việc làm theo cho phù hợp. Trong bản đăng ký cần nêu cụ thể công việc làm theo, thời gian hoàn thành... Hàng năm, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị lấy kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể, cá nhân là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Bốn là, tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của cấp ủy, chi bộ, của cơ quan, đơn vị, của tổ chức mình theo hướng lựa chọn những chủ đề thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ công tác, học tập của mỗi cá nhân.

Năm là, thực hiện Kế hoạch số 21-KH/TU, Kế hoạch số 34-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hàng năm, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 05 đối với các tổ chức đảng, đảng viên để kịp thời chấn chỉnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở cấp mình. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị đánh giá thực chất kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 trong tổng kết công tác hàng năm kết hợp với công tác thi đua, khen thưởng.

Thưa các đồng chí! Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) trong thời gian tới, để nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và nhất là các đồng chí đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị, ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 05 đối với các tổ chức đảng, đảng viên để kịp thời chấn chỉnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở cấp mình. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị đánh giá thực chất kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 trong tổng kết công tác hàng năm kết hợp với công tác thi đua, khen thưởng.

Thưa các đồng chí! Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, vừa cấp bách, vừa lâu dài, góp phần chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tự giác, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Người, tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của cơ quan, đơn vị.

Xin kết thúc hội nghị!
Chúc toàn thể các đồng chí mạnh khỏe và thành công!
Xin trân trọng cảm ơn!

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

mặt bằng và có cơ chế hoàn trả trong điều kiện phải thay đổi hiện trạng mặt bằng hiện có, tránh gây thiệt hại cho địa phương và người dân. Tiến hành triển khai thực hiện dự án tại các vùng đất cơ bản đáp ứng đủ yêu cầu của Tập đoàn. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các ngành liên quan, các địa phương trong tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn TH trong việc khảo sát cũng như triển khai thực hiện dự án. Tiến hành nhanh các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai, vận động, thông nhất với người dân để sớm bàn giao đất cho Tập đoàn TH.

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 18/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng về kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã triển khai các quyết định thành lập đoàn công tác kiểm tra, giám sát và kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Theo đó, mục đích của công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Thường vụ

Tỉnh ủy nắm tình hình và đánh giá thực trạng vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, kết quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng; góp phần “nhận diện” và xử lý các biểu hiện “tự suy thoái”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, nhất là những vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng. Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát trực tiếp tại Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các huyện ủy, thành ủy và một số cơ quan, đơn vị có liên quan tự kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Một thời gian kiểm tra, giám sát từ ngày 1/1/2011 đến ngày 31/12/2016 và quý 1/2017; các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế

TĂNG CƯỜNG THÔNG TIN...

(Tiếp theo trang 1)

trên địa bàn tỉnh, phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nêu một số giải pháp Thái Bình đã và đang quyết liệt triển khai như đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản; thực hiện nghiêm Công điện số

03/CD-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, khai thác cát, rở soát lại các bến bãi, cấp phép khai thác cát; đồng thời tạm dừng việc cấp phép khai thác cát; quy định cụ thể thời gian thực khai thác cát... Để nâng cao hiệu quả phối hợp quản lý

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Công ty TNHH TAV mời chào giá mua thanh lý tài sản với nội dung như sau:

Tài sản mời chào giá, khối lượng và giá sản chào giá:

Hạng mục tài sản cần bán thanh lý	Khối lượng ước tính (tấn)	Đơn giá sản/kg (VNĐ)	Ghi chú
Tôn mái nhà xưởng bị hư hỏng do bão + sắt vụn	9 ~ 10 tấn	7.000	- Giá sản chưa bao gồm thuế GTGT - Chi phí cân, bốc xếp, vận chuyển do bên mua chịu

Thời gian và địa điểm xem tài sản thanh lý: từ 9h00 đến 17h00 ngày 20/5 tại Công ty TNHH TAV, Lô A4, KCN Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Khi đến đăng ký xem tài sản thanh lý liên hệ với đại diện của TAV theo thông tin bên dưới.

Thời gian nhận đặt cọc: từ 9h00 đến trước 12h00 ngày 22/5 tại văn phòng Công ty TNHH TAV tại Lô A4, KCN Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Bộ phận kế toán là đơn vị nhận tiền cọc. Số tiền đặt cọc 30 triệu đồng (quy định chi tiết xem trong Hướng dẫn chào giá).

Thời gian mở chào giá: 14h30 ngày 22/5 tại Văn phòng Công ty TNHH TAV tại Lô A4, KCN Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình với sự tham gia của Công ty bảo hiểm BIC, Công ty giám định VIA và TAV.

Hình thức chào giá: Chào giá cạnh tranh (cá nhân và/hoặc cá nhân có nhu cầu mua hàng với lòng liên hệ với nhân viên của TAV chi tiết như dưới đây để nhận được mẫu thư chào giá và hướng dẫn chào giá).

Thông tin liên lạc của TAV: Bà Nguyễn Nam Bình, Điện thoại liên hệ: 0366.278.769, email: binhnguyennam@talapparel.com

Trân trọng cảm ơn!